



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑๓๒ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมเครื่อง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ “น้อง skyrice” ซึ่งเป็นเครื่องแจกจ่ายข้าวสารให้ประชาชน โดยติดตั้งบริเวณชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ



เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.63

หนังสือข่าวทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่ เพื่อร่วมลงปกหลังหนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน สิงหาคม นี้ โดยสามารถส่งภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 150KB มายัง E-mail : rtaf_news@rtaf.mi.th



(ร่วมส่งภาพได้ถึงวันที่ 22 ก.ค.63)

"น้อง skyrice " ตู้ ATM อัตโนมัติจ่ายข้าวสารเพื่อประชาชน

เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่ปกติเช่นนี้ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความสำคัญต่อการแจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนของตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ศึกษารูปแบบ และวิธีการแจกจ่ายข้าวสารของ ประเทศเพื่อนบ้าน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน พบว่ามีความเป็นไปได้จริง และสามารถกระทำได้ใน การสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม จากสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคุณสุรพงษ์ เสถียรอินทร์ จากบริษัท เอส เค เครื่องซิ่ง จำกัด ร่วมกันสร้างเครื่อง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติให้กับประชาชน โดยใช้ชื่อว่า "น้อง skyrice"

โดยหลักการทำงานของเครื่อง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ นั้น เริ่มจากบุคคลที่มีความต้องการข้าวสาร มายืนหน้าตู้ โดยนำภาชนะหรือถุงบรรจุวางรองรับข้าวสารเป็นลำดับแรก จากนั้นยื่นฝ่ามือไปยังบริเวณรูปฝ่ามือที่หน้าตู้ เช่นเซอร์ตรวจจับความ เคลื่อนไหวจะทำให้กล้องอัจฉริยะที่มีโปรแกรมตรวจจับใบหน้าทำงาน หากใบหน้าบุคคลนั้น ๆ ไม่ซ้ำภายในเวลาที่กำหนด บุคคลสามารถใช้เท่าเหยียบเป็นที่ด้านล่าง เป็นการส่งสัญญาณสุดท้าย เครื่องกลภายในจะทำการตวง และจ่ายข้าวสาร ๑ กิโลกรัม ออกมายังภาชนะที่รองรับอยู่ก่อนหน้า สำหรับตัวเครื่อง ATM ข้าวสารทหารอากาศ มีรูปร่างสวยงาม ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับตู้ ATM กดเงินสดของธนาคาร หรือตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แต่กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ใช้หลักการ งดเว้นการ สัมผัส (untouch technique) เพื่อสุขอนามัยที่ดี ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยกล้องอัจฉริยะ จาก สวทช. ที่ให้การสนับสนุนการเขียน โปรแกรมและชุดคำสั่งตรวจจับและสแกนใบหน้าอัตโนมัติ บริษัท เอส เค เครื่องซิ่ง จำกัด ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทำการสร้าง เครื่องกล ประกอบและติดตั้งเซ็นเซอร์ วงจรควบคุมต่างๆ รวมทั้งเครื่องตวงและจ่ายข้าวสาร โดยสามารถบรรจุข้าวสารได้เต็มที ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม

กองทัพอากาศ ตั้งความหวังว่าเมื่อขีดความสามารถของกำลังพลมีความพร้อมแล้ว (peopleware) และต่อเนื่องด้วยความ ร่วมมือทางกล (hardware) ของทุกภาคส่วนเช่นนี้ เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ขีดความสามารถในการสร้างชุดคำสั่งและโปรแกรม (software) จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากสถานการณ์โรคระบาด คือสงครามหรือภัยคุกคามรูปแบบหนึ่งแล้ว กองทัพอากาศ ย่อมมีหน้าที่โดยตรงที่จะผลิตและสรรหาสรรพาวุธใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสมมาจัดการและจัดภัยคุกคาม ปกป้องและป้องกันประชาชน จากสงครามในครั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องไทยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ก่อเกิด New Normal เป็นสังคมไทยยุคใหม่ที่เข้มแข็งและมีน้ำใจ กองทัพอากาศจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถดำรงวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยได้อย่างเป็นสุขตลอดไป

สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหมตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗



พลโท จักรพงษ์ นวลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุง ขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน



พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายพลเรือน และพันเอก พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายทหาร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายพลเรือน และพันเอก สุรจิตร์ สุชีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

การประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ



พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSOCR) เพื่อติดตามการรายงานผลตามแผนการปฏิรูปประเทศของกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และจัดทำข้อมูลของแผนขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

ตรวจสอบและประเมินผล การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ"

และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓



พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะกรมการตรวจสอบและประเมินผล การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slam) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นตรวจสอบและประเมินผล กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และตรวจสอบและประเมินผล กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา



โครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศนำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก จีรวัฒน์ ชวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ และคณะ ร่วมให้ความรู้ด้านสายวิหยาการช่างอากาศ เรื่องการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพอากาศให้แก่ข้าราชการแผนกช่างอากาศ, ผูกบิน ๗๐๑ และผูกบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๔๖ มอบเครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดบ้านใหม่



นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยได้รับการพิจารณาจากกองทัพอากาศ ให้จัดสร้างเครื่องกรองน้ำมอบให้แก่โรงเรียนจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกไว้ดื่ม และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก จังหวัดพิษณุโลก